



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

ตามที่มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และกำหนดวันประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ได้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเจ็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการเป็นจำนวนมาก และน้ำได้เข้าท่วมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารของเทศบาลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดไม่สามารถใช้ในการงานปฏิบัติงานได้ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านเจ็ญณรงค์ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลัน ปีพ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว แต่เนื่องจากอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้รับความเสียหายทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารมูลนิธิเมตตาการุศล โดยเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดน้ำท่วมดังกล่าวก่อน และภายหลังจากการเร่งช่วยเหลือให้กับประชาชนแล้ว พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยพยายามกู้คืนข้อมูลการปฏิบัติงานจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหายได้คืนเป็นบางส่วน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ต้องหยุดชะงักจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในครั้งนี้ และส่งผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ล่าช้าไม่เป็นที่น่าพอใจตามห้วงระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ได้

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๔๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๙๒ (๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชร จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก

ขยายระยะเวลาการรับสมัครให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร กำหนดด้วยตนเอง จากเดิมวันที่ ๙-๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเพชร ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึงวันที่

/๒. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔...๒

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารมูลนิธิเมตตาการุศล ช้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร ในวันและเวลาราชการ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๑ เทศบาลตำบลบ้านเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกครบถ้วนตามข้อ ๓ และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ บอร์ดหน้าอาคารมูลนิธิเมตตาการุศล ช้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านหมี่จตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.banphet-mu.go.th ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้นำผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้นำผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี


๓.๑ เทศบาลตำบลบ้านเพชร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๓.๒ เทศบาลตำบลบ้านเพชร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกและเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๓.๓ เทศบาลตำบลบ้านเพชร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายกิตติพงษ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร